

Số 3580/KH-SGDĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 1680/QĐ-BGDĐT ngày 26/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch hành động của Bộ GDĐT triển khai Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/4/2018 của UBND Thành phố về triển khai Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/4/2018 của UBND Thành phố về triển khai Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Kế hoạch hành động của Bộ GDĐT triển khai Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

2. Yêu cầu

Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của ngành Giáo dục làm cơ sở để cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch hành động của Bộ GDĐT và Kế hoạch của Thành phố.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đẩy mạnh truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trong các cơ sở giáo dục

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính

phủ; Kế hoạch hành động của Bộ GDĐT; Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/4/2018 của UBND Thành phố để cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động và học sinh nhận thức đúng yêu cầu, nội dung và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan quản lý giáo dục và các nhà trường trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của các đối tượng trong ngành Giáo dục. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực phát triển y tế trường học, dinh dưỡng học đường và giáo dục thể chất.

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các cơ quan thông tin đại chúng, các phương tiện truyền thông, các ấn phẩm, tài liệu truyền thông; tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện truyền thông các nội dung về y tế trường học, giáo dục thể chất, dinh dưỡng học đường, Đề án Chương trình sửa học đường... Tăng cường truyền thông trực tiếp đến các vùng còn khó khăn về chăm sóc sức khỏe như vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

- Tuyên truyền để học sinh tham gia tích cực các hoạt động chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, bệnh, tật học đường và các hoạt động thể chất trong nhà trường; đồng thời là cầu nối tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe với gia đình và cộng đồng.

2. Nâng cao hiệu quả công tác y tế trường học

- Tiếp tục củng cố nhân lực và cơ sở vật chất cho công tác y tế trường học: Đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu, các điều kiện cần thiết khác để triển khai hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của học sinh theo quy định của Bộ Y tế và Bộ GDĐT. Phấn đấu 100% trường học và các cơ sở giáo dục có phòng, góc y tế, bảo đảm diện tích, thuận tiện công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh; 100% trường học có cán bộ y tế trình độ từ y sỹ trung cấp trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các trường học theo chuẩn: Phòng học, các phòng chức năng, bàn ghế, bảng, đồ dùng trang thiết bị; đảm bảo vệ sinh môi trường trong trường học, hệ thống cung cấp nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế và Bộ GDĐT. Phấn đấu 100% trường học đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước ăn uống, sinh hoạt cho học sinh, giáo viên; 100% có nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh, an toàn, thân thiện và sử dụng tốt; duy trì kiểm tra các điều kiện vệ sinh tại các đơn vị trường học.

- Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác y tế trường học. Quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho nhân viên y tế tham gia các khóa đào tạo đạt chuẩn y sỹ trung cấp.